



ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม  
นิติกร ศธจ.สระแก้ว

การขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันของข้าราชการเนื่องจากป่วยเจ็บแต่ไม่มีอาการรุนแรงถึงขนาดที่ต้องหยุดพักรักษาตัวติดต่อกันหลายวันอันเป็นเหตุไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ถือว่าขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

กรณีตัวอย่าง ครูแก้วเป็นครูโรงเรียน ก ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียน ข เป็นเวลา ๑ ปี เมื่อครบกำหนดโรงเรียน ข มีหนังสือส่งตัวกลับ แต่ครูแก้วไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน ก ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยอ้างว่าป่วย มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้คล้ายจะอาเจียน ปวดบริเวณเข่าตา สายตาพร่ามัว มองเห็นภาพไม่ชัด และมีภาพซ้อน และได้เข้ารับการตรวจรักษาอาการป่วยดังกล่าวรวม ๙ ครั้ง ซึ่งอาการเจ็บป่วยทางตาแพทย์ทุกแห่งระบุสอดคล้องกันว่ามีอาการผิดปกติที่ตาข้างซ้าย ระดับการมองเห็นของตาซ้ายผิดปกติ เนื่องจากสายตาสั้นร่วมกับสายตายาวและกระจกตาแห้ง ส่งผลให้มองเห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพซ้อนและมีอาการเวียนศีรษะ เมื่อแก้ไขด้วยแว่นแล้วอาการดีขึ้นแต่ไม่เท่าตาขวา แพทย์แนะนำให้ปิดตาซ้ายเมื่อไปทำงาน เห็นว่าแม้เจ็บป่วยทางตาได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์หลายแห่งแต่แพทย์ให้หยุดงานเพื่อรักษาอาการป่วยเป็นครั้งคราวโดยไม่ปรากฏว่ามีอาการเจ็บป่วยถึงขนาดที่จะต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และหลังจากรักษาครั้งสุดท้ายแล้วจนถึงวันที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไปสอบสวนก็ไม่ปรากฏว่าครูแก้วได้เข้ารับการตรวจรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลอีกเลย ประกอบกับเอกสารบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพบลายมือชื่อการลงเวลา มาปฏิบัติราชการใน ๒ วัน แต่ไม่ได้ลงเวลากลับ และมีพยานบุคคลให้การว่าครูแก้วมาลงเวลาปฏิบัติงานแล้วซึ่งรถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนไปไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลย แสดงให้เห็นว่าอาการป่วยเจ็บไม่มีอาการรุนแรงถึงขนาดที่ต้องหยุดพักรักษาตัวติดต่อกันหลายวัน อันเป็นเหตุไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือยื่นใบลาป่วยได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าการขาดราชการโดยมีเหตุผลอันสมควร คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖๖/๒๕๕๙)

ดังจะเห็นได้ว่า ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือเป็นวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าหากมีเหตุอันสมควรก็จะไม่ถูกลงโทษทางวินัย แต่การเจ็บป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร ๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕